

Số: /UBND-NV

Triệu Sơn, ngày tháng 02 năm 2022

V/v phát động thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN năm 2022.

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trưởng các đoàn thể cấp huyện;
- Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp cấp huyện;
- Hiệp Hội doanh nghiệp huyện.

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế của huyện năm 2021 trong điều kiện kinh tế có nhiều khó khăn, nền kinh tế chịu sự tác động nặng nề do các đợt bùng dịch Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Song, được sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự nỗ lực phấn đấu vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các ngành, các cấp cùng nhân dân trên địa bàn huyện; tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp tục phát triển toàn diện; Kết quả có 27/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó có 21/27 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch (đặc biệt là chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất, thu ngân sách nhà nước, huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn cao nhất từ trước đến nay)... huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trước 01 năm so với kế hoạch.

Phấn khởi trước những kết quả đạt được, tin tưởng vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện năm 2022 với những nội dung chủ yếu sau đây:

## **I. NỘI DUNG THI ĐUA**

**Một là**, thi đua thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, trọng tâm là:

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 16,5%% trở lên.

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 3.800 tỷ đồng trở lên, chú trọng huy động các nguồn vốn đầu tư từ người dân và các doanh nghiệp.

- Tranh thủ tối đa nguồn vốn đầu tư của tỉnh và trung ương, kết hợp với nguồn vốn của huyện để nhanh chóng đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Tạo mọi thuận lợi để các ngân hàng, tổ chức tín dụng mở rộng mạng lưới hoạt động, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn; thành lập mới 100 doanh nghiệp trở lên.

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, du nhập nghề mới, đào tạo nghề, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,5%.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng tối thiểu từ 15% trở lên so với dự toán tình giao đối với thu thường xuyên (thu tiền sử dụng đất đạt 480 tỷ đồng trở lên).

- Siết chặt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; tỷ lệ che phủ rừng đạt 11,8%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đợc thu gom, xử lý đạt 95,5%; tỷ lệ dân số nông thôn đợc dùng nước hợp vệ sinh đạt 99,5%, đô thị là 75%.

### ***Hai là, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu***

Tập trung khai thác mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; phấn đấu trong năm 2022 có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 32 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

### ***Ba là, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội***

- Thực hiện tốt đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XI, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, các phong trào thi đua “*Dạy tốt, học tốt*”, “*Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo*”. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng xã hội học tập tại các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp; phát huy vai trò tích cực của công tác khuyến học. Tổ chức thực hiện tốt các chuyên đề bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên, nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phổ cập giáo dục; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia, phấn đấu năm 2022 tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 97,22%.

- Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Tập trung giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề; thực hiện kịp thời, đúng chế độ đối với các đối tượng chính sách, người có công; đảm bảo an sinh xã hội; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,7% trở lên.

***Bốn là, đẩy mạnh phong trào thi đua “Quyết thắng”, phong trào thi đua “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang***

Đẩy mạnh các phong trào thi đua "Thi đua quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc", "Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc". Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, hoàn thành 100% chỉ tiêu huấn luyện quân dự bị động viên, chỉ tiêu tuyển quân; đẩy mạnh các phong trào: “Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc”; thực hiện có hiệu quả chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội; triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Chủ động làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đúng thẩm quyền, dứt điểm từ cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

***Năm là, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh***

Tăng cường phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong việc giám sát và quyết định những chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thi đua triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Thi đua tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là vấn đề liên quan đến thể chế, giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính.

***Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh***

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các tổ chức, cá nhân tham gia phong trào phải thật sự tự giác, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong lao động,

công tác và học tập. Tích cực rèn luyện để trở thành người có tri thức, năng động sáng tạo, có sức khỏe, có lối sống văn hóa, nhân ái, quan tâm tới lợi ích của bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

### ***Bây là, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới***

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến rõ nét về chất trong các phong trào thi đua; thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan. Chú trọng phát hiện các nhân tố mới để kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng. Phong trào thi đua phải hướng mạnh về cơ sở, quan tâm khen thưởng người lao động, người trực tiếp sản xuất, các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã; giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn. Vận động con em xa quê tích cực ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 đã được Huyện ủy, HĐND huyện quyết nghị là rất cao; song với mục tiêu phát triển được xác định rất rõ ràng và các chỉ tiêu chủ yếu, giải pháp được xác định rất cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ đơn vị chủ trì thực hiện, cùng với nền tảng từ những thành tựu, kết quả đạt được trong những năm qua, chúng ta tin tưởng rằng phát huy truyền thống quê hương Triệu Sơn anh hùng, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất", nhân dân, cán bộ huyện Triệu Sơn đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

## **II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên và điều kiện thực tiễn tại ngành, địa phương, đơn vị mình, khẩn trương tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và gửi văn bản phát động thi đua về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 28/2/2022, làm cơ sở theo dõi, đánh giá xếp loại thi đua các cơ quan, đơn vị năm 2022.

2. Giao phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và Du lịch dành nhiều thời gian, thời lượng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục để tổ chức tuyên truyền, kịp thời đưa tin các mô hình, các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới về kết quả phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể các cấp, tăng cường vận động, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua, góp phần thực hiện đúng mục tiêu huyện về phát triển nông thôn mới trong năm 2021.

4. Giao Hội đồng thi đua khen thưởng huyện chủ trì, tổ chức kiểm tra, đơn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND, Chủ tịch UBND huyện kết quả thực hiện phong trào thi đua của các ngành, địa phương, đơn vị./.

***Nơi nhận:***

- Như trên (th/h);
- Ban TĐKT tỉnh (để b/c);
- TTr Huyện ủy (để b/c);
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thành viên HĐTĐKT huyện;
- Lưu: VT, NV.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**